



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Fuangfa Newsletter,
Nakhon Pathom Rajabhat University

จดหมายข่าว เฟื่องฟ้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556



โครงการพัฒนาอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556

สำหรับโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ดำเนินการทั้งหมด 3 วัน ในวันแรก ได้รับเกียรติจากคุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บรรยายเรื่อง “ประชาคมอาเซียน...ความท้าทายต่อ



ผศ.สมเดช นิลพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนศิริ ทาโต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่สอง การบรรยายเรื่อง “เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด” โดยคุณบรรจง อมรชวีวิน ผอ.ส่วนวางแผนและติดตามผลความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และวันสุดท้าย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “ทิศทางการศึกษาจากวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้: ก้าวเดินอย่างไรในโลกใบใหญ่”

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเพื่อให้คุณอาจารย์ได้มีแนวทางในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ เขาร่วมโครงการเป็นอย่างดี



นายทรงฤทธิ์ โพนเงิน



รศ.ดร.รัตนศิริ ทาโต



นายบรรจง อมรชวีวิน



ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์



ลำนนำเฟื่องฟ้า



บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ

ข่าวดีสำหรับใครที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตร คบ. ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (คป.) จำนวน 40 คน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (คป.) จำนวน 50 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 สอบในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 มาสมัครกันด่วนเลยนะคะ เพราะจากจำนวนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีกับจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ จะเห็นได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งบางสาขาวิชาได้ปิดรับสมัครไปแล้ว และอีกหลาย ๆ สาขาวิชาที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ ทั้งในส่วน ของภาคปกติ และภาค กศ.พป.

หากท่านเป็นหนึ่งในจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ทราบว่าจะ ม. 6 แล้วจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรผู้สอน อาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน ทุนสนับสนุนการศึกษา และความเข้มแข็งทางวิชาการ หรือการคมนาคมที่สะดวกสบายเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและเป็นจุดเชื่อมต่อสู่หลายจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้

NPRU.

ประชานิยม..ล้มประเทศ

นโยบายจำนำข้าวเน้นเน้นเน้น

มะเร็งแห่งลมหาล่าทุกที่

ข้าวเชิ้อราจะมาในทันที

เก็บค่างปีชายใส่ถุงยุ่งเน้นนอน

เขาชวนน้อยน้อยพลอยรับเคราะห์

รวมแหล่งเพาะสมาธิสิ้นวันเก่าก่อน

เล่นแท็บเล็ตผ่านเน็ตเอื้ออาทร

พอถึงตอนเต็มวัยไม่เป็นคน

แล้วรณนต์หลายแสนเน้นนอน

พร้อมกับมลภาวะระยะดับ

นโยบายบ่อนทำลายประชาชน

อึดกับทนเท่านั้นในวันนี้

เกื้อกูล ไทยน้อย*

16 มีนาคม 2556

*อาจารย์พิเศษภาคคณิตศาสตร์

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยและเป็นแหล่งความรู้ของปวงชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของชุมชน

เฟื่องฟ้า : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่ปรึกษา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

บรรณาธิการ : นางรัตนา จันทนาการ

กองบรรณาธิการ : นางสาวพรประภา รัตนแดง, นางมาลัยพร จันทคาตร, นางสาวศิริวรรณ วัชรสุสันต์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์อันดีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการและสะท้อนนานาทัศนะที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเหตุ : ขอเขียน ความคิดเห็น นานาทัศนะที่ปรากฏใน "เฟื่องฟ้า" เป็นข้อเขียน ทัศนะความคิดเห็น เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น
คณะผู้จัดทำ "เฟื่องฟ้า"



สถาบันวิจัยและพัฒนา มรณ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2556



(จากซ้าย) ผศ.สมเดช นิลพันธุ์, ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ห้อง SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และ ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในด้านการวิจัย การคิดค้นให้ได้หัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทาง



รศ.โสรัจ กายบริบูรณ์

และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถนำงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในหน่วยงาน และมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานในระดับสากล เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์สุชาติ หอมจันทร์ และ อาจารย์ยวนิดา หอมจันทร์ มาร่วมเป็นวิทยากร โดยกิจกรรมมีการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น” เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R to R)” และการทำ Workshop หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอ / กรอบแนวคิด / Concept paper (R to R)” นอกจากนี้ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผู้ดูแลรับผิดชอบงานวิจัย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำวิจัย และคู่มือนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2556





มรณ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



(จากซ้าย) นายปริญญา บัววังโป่ง, ผศ.สมหมาย เบ็ญถนอม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.สมหมาย เบ็ญถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย นายปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูระบบงานหน่วยงานต่าง ๆ ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้นำเสนอภาพรวมพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงาน



สพป. สพ. เขต 3 ร่วมทำ MOU กับ มรณ.



ผศ.สมหมาย เบ็ญถนอม



นายจักรพรรดิ จิตมณี



รศ.บรรดล สุขปิติ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.สมหมาย เบ็ญถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพรรดิ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และคณะ ในโอกาสเดินทาง มาร่วมประชุมเพื่อหารือในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงที่จะลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรที่เลี้ยงพาคูพัฒนาผู้เรียน ด้วยการพัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการประมวลผล โดยจะดำเนินการพัฒนา ครูผู้สอน ณ โรงเรียนในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 100 คนโดยหน่วยวิจัยเครือข่ายการพัฒนาครูประจำการ รับผิดชอบในการดำเนินการ



มรณ. จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์” อบรมการใช้ Tablet PC สำหรับน้องในพื้นที่ห่างไกล



เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา โปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย อาจารย์สุพิศมาย จันทรเรือง พร้อมด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์” อบรมการใช้ Tablet PC ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านละว้างควาย อำเภอตาขัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบของคมนตรี โดยมี ผศ.สมหมาย เปียถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.สพ3 และ อ.ดร.สุพจน์ เสงพะพรหม ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

มรณ. จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ” สำหรับน้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา



เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับน้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา” ณ สถานีวิทยุทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี อ.ตาขัน จ.สุพรรณบุรี การจัดโครงการครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมสนองโครงการพระราชดำริ โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีวิทยากร คือ **Mr. Peter Mark Palmer** อาจารย์ประจำศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย **Mr. Terry Brooks** อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษารวมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในโครงการดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วม 40 คนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านละว้างควาย โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนวัดคอกขาง และโรงเรียนบ้านพุนารอน



โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2555



(จากซ้าย) อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ จิเมะสังคนันท์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 204 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.สุวัฒน์ จิเมะสังคนันท์ เป็นประธานเปิดโครงการ



โครงการปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะ และแนวความคิดในการสมัครงาน และการปฏิบัติตนอย่างไรในการทำงานให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตนเองให้พร้อมในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ทางโปรแกรมวิชาฯ ได้รับเกียรติจาก **อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์** มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งท่านเป็นที่รู้จักดีจากการเป็นนักพูด เป็นบุคคลแรกที่จัดการทอล์คโชว์ขึ้นในประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรมการพูด และสร้างเสริมบุคลิกภาพ จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า “ต้นตำรับนักพูด เมืองไทย”

จากการจัดโครงการในครั้งนี้ **อาจารย์กสมล ชนะสุข และ อาจารย์จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ** ได้กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะวิทยากรบรรยายได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการคิด การเข้าใจคนอื่น และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเขาร่วมรับฟังการบรรยายด้วย





สรุปผลการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2556
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

1. อนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเสนอให้ปริญญาบัตร
 - 1.1 ระดับปริญญาตรี 44 คน
 - 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 2 คน
2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2 คน
3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
6. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
7. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สภาวิชาการ

(รายละเอียดดูได้จาก www.ac.npru/th เมื่อรับรองรายงานการประชุมแล้ว)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ
(ประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)

ขอเชิญชมละครธรรมสังคีต “ปฐาฉารา” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

